

Số: 107/TTYT-KHDD
V/v cách ly phòng chống dịch
COVID-19

Yên Lạc, ngày 14 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: - Các khoa/phòng Trung tâm Y tế;
- Trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện,

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó dự đoán; tình hình dịch bệnh có xu hướng lan rộng và bùng phát ở một số quốc gia ngoài Trung Quốc như Hàn Quốc, Italia, Iran,... làm tăng nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào nước ta và địa bàn huyện Yên Lạc.

Để tăng cường công tác báo cáo, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức cách ly y tế hiệu quả đối với người nhập cảnh từ vùng có dịch, hạn chế sự xâm nhập và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 từ các vùng dịch của các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran; người từ các địa bàn có dịch: Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thành phố HCM, Đà Nẵng, Huế,.. về huyện Yên Lạc; Trung tâm Y tế huyện yêu cầu các khoa/phòng, trạm y tế xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện nội dung sau:

- Thực hiện cách ly tất cả các hành khách nhập cảnh từ các nước có dịch (Hàn Quốc, Ý, Iran) và các quốc gia vùng lãnh thổ có tỷ lệ người mắc Covid-19 cao.

- Hình thức cách ly:

+ Cách ly tại cơ sở y tế: Đối với tất cả các trường hợp có bất kỳ biểu hiện sốt, ho, khó thở và có các triệu chứng cúm đều phải cách ly tại cơ sở y tế theo phân tuyến; trường hợp người đi từ tâm dịch hoặc người nước ngoài nếu điều kiện cách ly ở chỗ khác không đảm bảo; một số đối tượng đặc biệt khác như phụ nữ mang thai, trẻ em.

+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: Đối với các trường hợp người đi từ tâm dịch, người khai báo không rõ ràng, không chứng minh được có qua vùng dịch hay không; Đối với các hành khách nhập cảnh là người Việt Nam hoặc người Việt Nam mang Quốc tịch nước ngoài, căn cứ vào tờ khai y tế (giấy hoặc điện tử), tờ khai y tế bổ sung và phỏng vấn để xác minh nơi hành khách đã qua trong 14 ngày trước khi nhập cảnh để tham mưu thực hiện cách ly tập trung.

+ Cách ly tại nhà: Nếu trường hợp hành khách nhập cảnh là người Việt Nam hoặc người Việt Nam mang Quốc tịch nước ngoài không đi qua tâm dịch, không tiếp xúc với người đến từ vùng dịch thì có thể thực hiện việc cách ly tại nhà nơi người đó cư trú. Chỉ thực hiện sau khi có cam kết của gia đình và tiếp nhận của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

- Trường hợp người nước ngoài có nhu cầu trở về nước hoặc đi tiếp ra nước ngoài, cần được kiểm tra y tế, yêu cầu hành khách thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang, thường xuyên sát trùng tay; vận chuyển hành khách cách ly bằng xe riêng; hạn chế hành khách đó tiếp xúc với người khác.

- Phân công thực hiện chuyển công dân cách ly tập trung như sau:

❖ *Đối với trạm y tế xã, thị trấn:*

+ Tham mưu Ban chỉ đạo xã, thị trấn tiếp tục thực hiện giám sát, cách ly theo quy định tại các Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov); Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung và Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch (*Xin gửi Nghị định 101/2010/ NĐ-CP, Quyết định số 878/QĐ-BYT, Quyết định số 879/QĐ-BYT kèm theo Văn bản này*).

+ Khi quyết định chuyển công dân về nơi cách ly tập trung cần tham mưu Ban chỉ đạo xã, thị trấn có Văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Lạc, đồng thời báo cáo khoa KSD,B-HIV/AIDS theo quy định.

+ Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát dịch, báo cáo các trường hợp chuyển cách ly tập trung đầy đủ các thông tin cần thiết đối với mỗi trường hợp cụ thể (Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi công tác học tập, địa chỉ về nơi cư trú, ngày giờ về nước hoặc ngày giờ về nơi cư trú, điện thoại liên lạc khi cần,..).

+ Thực hiện báo cáo tổng hợp công tác phòng chống dịch bệnh hàng ngày về khoa KSD,B-HIV/AIDS và phòng KH-ĐD trước 15h hàng ngày cho đến khi thông báo ngừng báo cáo dịch.

❖ *Đối với khoa KSD,B-HIV/AIDS:*

+ Là bộ phận đầu mối tiếp nhận thông tin, báo cáo tình hình dịch, bệnh từ các xã, thị trấn. Cập nhật số liệu báo cáo các cơ quan tỉnh, trung ương theo quy định cũng như báo cáo Ban giám đốc Trung tâm (thông qua phòng KH-ĐD) có Văn bản gửi Ban chỉ đạo huyện và hoàn tất thủ tục, phương tiện chuyển công dân cách ly theo quy định.

+ Phối hợp với TTKSBT tỉnh, thông tin tổ chức tiếp nhận công dân đưa về nơi cách ly tập trung; thông báo cho phòng KHĐD về việc chuyển người cách ly để phối hợp thực hiện và bố trí phương tiện đón nhận.

+ Hướng dẫn việc cách ly, thực hiện xét nghiệm người được cách ly (ưu tiên xét nghiệm cho đối tượng đến từ tâm dịch); giám sát, kiểm tra việc thực hiện giám sát, báo cáo dịch của các trạm y tế xã, thị trấn;

❖ *Đối với phòng KHĐD:*

+ Tham mưu Ban giám đốc Trung tâm có Văn bản gửi Ban chỉ đạo huyện và hoàn tất thủ tục, phương tiện chuyển công dân theo quy định.

+ Phối hợp với khoa KSD,B-HIV/AIDS, thông tin tổ chức tiếp nhận công dân đưa về nơi cách ly tập trung; thông báo cho phòng TCHC về việc chuyển người cách ly để phối hợp thực hiện và bố trí phương tiện đón nhận.

+ Chịu trách nhiệm tham mưu Ban giám đốc Trung tâm về việc hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp, hướng dẫn việc cách ly, giám sát, kiểm tra việc thực hiện tại các khoa/phòng, trạm y tế xã, thị trấn; hướng dẫn việc cập nhật danh sách các quốc gia có dịch Covid-19 để các khoa/

phòng, trạm y tế xã, thị trấn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cần thiết. Tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo huyện và Sở y tế theo quy định.

❖ *Đối với phòng TCHC:*

+ Phối hợp với phòng KHDD, bố trí cán bộ lái xe, phương tiện sẵn sàng chuyển người cách ly tập trung; đón người cách ly đủ thời gian về và thực hiện khử khuẩn phương tiện theo quy định đảm bảo không lây nhiễm chéo.

+ Liên hệ chặt chẽ với công an trên địa bàn, công an huyện đảm bảo an toàn, giám sát cách ly tại Trung tâm y tế.

❖ *Đối với phòng TCKT:*

+ Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012, quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Tham mưu Ban giám đốc, phối hợp với các các khoa /phòng chức năng tổ chức, hướng dẫn thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí chế độ áp dụng đối với người áp dụng các biện pháp cách ly y tế đúng quy định.

❖ *Đối với các phoa/phòng trong toàn Trung tâm:*

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị; cần phối hợp tốt các nội dung trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã triển khai toàn Trung tâm.

Trung tâm Y tế yêu cầu các khoa/phòng, trạm y tế xã, thị trấn khẩn trương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- GD, các PGĐ TTYT;
- Lưu: VT, KHDD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Hiếu

